

BÁO CÁO
Tổng hợp ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
Tại kỳ họp thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII

Thực hiện Công văn số 156/HĐND-TTTCTĐB ngày 12/6/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp thứ 18 và đăng ký chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến ngày 14/07/2023, Thư ký kỳ họp đã nhận được 75 ý kiến tham gia từ 7/8 tổ đại biểu trên địa bàn của 10 huyện, thị xã, thành phố¹. Các ý kiến thảo luận thống nhất cao với nội dung báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh trình tại kỳ họp. Nội dung thảo luận Thư ký kỳ họp xin tổng hợp như sau:

I. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023

- Đa số các đại biểu thống nhất cao với báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 trình tại kỳ họp.

- Nhiều tổ đại biểu cho rằng, từ đầu năm đến nay trong bối cảnh khó khăn do tác động bất ổn của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh doanh trên phạm vi cả nước, trong tỉnh và các địa phương. Song với sự lãnh đạo của cấp ủy, giám sát của HĐND, điều hành của UBND các cấp từ tỉnh đến cơ sở; sự đồng thuận và tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trên toàn tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023 đã có chuyển biến tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,52% so với cùng kỳ năm 2022, đây là mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 4 năm trở lại đây; sản xuất vụ Đông - Xuân được mùa khá toàn diện, sản lượng, năng suất cây trồng, vật nuôi tăng, nhất là sản xuất lúa, năng suất bình quân đạt trên 61 tạ/ha; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,68%; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022; văn hóa xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện an sinh xã hội được duy trì, nâng cao; quốc phòng - an ninh tiếp tục củng cố và tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

¹ Tổ đại biểu Cam Lộ không có ý kiến tham gia thảo luận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các tổ đại biểu đã thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế, những “điểm nghẽn” nội tại của nền kinh tế và khó khăn, thách thức đó là: Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.770 tỷ đồng, đạt 44% dự toán địa phương, 45% dự toán Trung ương và chỉ bằng 62% cùng kỳ năm 2022. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giảm 9,56% so với cùng kỳ năm trước và đạt 40,6% kế hoạch năm; nhiều dự án động lực có quy mô lớn chưa được hiện thực hóa. Chỉ số năng lực cạnh tranh thấp, tổng điểm số PCI năm 2022 chỉ đạt 61,26 điểm. Hoạt động xuất nhập khẩu có dấu hiệu chững lại, kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ. Giải ngân đầu tư công còn chậm, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều trường hợp phức tạp, khó khăn kéo dài; nguồn đất đắp phục vụ xây dựng các công trình thiếu hụt; một số dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư; một số dự án nước ngoài triển khai còn chậm, việc giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đạt tỷ lệ thấp. Tình hình tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tệ nạn ma túy... Những khó khăn, thách thức trên cần được các cấp, các ngành, các địa phương, cán bộ công chức, viên chức nhận thức đầy đủ và quyết tâm cao để khắc phục trong thời gian tới.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, một số tổ đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, có nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ nhằm nâng cao chỉ số PCI, PAPI. Đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến chủ trương đầu tư, giải ngân nguồn vốn. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tỉnh gắn với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch liên vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch ngành khác để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Thực hiện hiệu quả các phương án sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông. Chủ động phương án ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất, dân sinh. Chuẩn bị tốt công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cháy rừng. Kịp thời xử lý, khơi thông các điểm nghẽn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư đối với các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư để sớm hiện thực hóa các dự án đầu tư công cũng như đầu tư xã hội. Tăng cường công tác cải cách hành chính, áp dụng chuyển đổi số. Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế bền vững gắn với quảng bá sản phẩm chủ lực, OCOP; tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số. Tăng cường chỉ đạo các giải pháp đồng bộ để giảm thiểu tình hình buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy.

- Tổ đại biểu Hướng Hóa cho rằng, trong 6 tháng đầu năm 2023, thu ngân

sách nhà nước trên địa bàn đạt thấp so với dự toán và so với cùng kỳ năm trước, nhất là các khoản thu về đất đạt rất thấp. Đề nghị UBND tỉnh đưa các giải pháp cụ thể nhằm tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

- Tổ đại biểu Vĩnh Linh đề nghị đánh giá, so sánh cụ thể những kết quả nổi bật về việc thực hiện chỉ tiêu trên lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2023 để có nhận định xác đáng, vì trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng quá thấp (tăng trưởng âm).

- Tổ đại biểu Hướng Hóa đề nghị UBND tỉnh báo cáo giải trình thêm về: Kết quả thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội đã được thông qua tại Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và đánh giá lại cơ cấu kinh tế trên các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản - lĩnh vực công nghiệp, xây dựng - du lịch, dịch vụ để có các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng giữa các ngành lĩnh vực cho phù hợp; các giải pháp mang tính đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2023.

- Tổ đại biểu Vĩnh Linh đề nghị xem xét, đánh giá lại việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư tại các dự án trọng điểm của tỉnh; công tác chỉ đạo thực hiện các quy trình trong thẩm định, phê duyệt các phương án và chỉ đạo đơn vị liên quan đẩy nhanh lộ trình thực hiện giao đất cho các địa phương theo Nghị quyết 29/NQ- HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh; công tác chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến ô nhiễm môi trường một số địa phương.

- Về nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023, Tổ đại biểu Hướng Hóa đề nghị bổ sung: Tăng cường công tác quản lý dân cư ở các địa phương, tránh trường hợp dân di cư tự do. Kịp thời có giải pháp ngăn chặn và hạn chế tình trạng ăn xin đang lan tràn ở các địa phương trên toàn tỉnh.

- Tổ đại biểu Vĩnh Linh đề nghị bổ sung nội dung phần hạn chế: Tình hình tội phạm ma túy gia tăng; đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; việc giải quyết một số kiến nghị của cử tri các địa phương còn chưa kịp thời, thời gian kéo dài, đặc biệt trên các lĩnh vực Xã hội; lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường. Phần kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023, bổ sung nhiệm vụ: Tiếp tục triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có nội dung về chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến 2030”.

- Tổ đại biểu Triệu Phong cho rằng, hiện nay việc thu ngân sách trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Triệu Phong nói riêng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt

là nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất. Vì vậy đề nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan xem xét điều chỉnh giảm dự toán thu trên địa bàn đã phân bổ cho huyện để đảm bảo các nguồn chi của huyện.

II. Lĩnh vực kinh tế - ngân sách

1. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị

- Tổ đại biểu Vĩnh Linh cho rằng, đối với Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023: Trong nội dung tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023, tính đến 31/5/2023 tổng giá trị giải ngân các nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý chỉ đạt 12,8% kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao, thể hiện nhiều hạn chế, vướng mắc vì vậy 06 tháng cuối năm cần nghiêm túc khắc phục những khó khăn trên, nhất là nguyên nhân chủ quan để giải ngân đạt kế hoạch đề ra.

- Tổ đại biểu Gio Linh cho rằng, Chương trình hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 69/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh và Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh quy định mức đối ứng của người dân 50%, ngân sách cấp huyện 25% là khá lớn so với thu nhập và điều kiện ngân sách của huyện nên khó thực hiện. Đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét giảm tỷ lệ đối ứng của người dân và huyện.

- Tổ đại biểu Triệu Phong cho rằng, để các công trình triển khai có tính khả thi, đạt được hiệu quả cao khi hoàn thành và hạn chế lãng phí nguồn ngân sách nhà nước, đề nghị UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể: Khi tư vấn thiết kế các công trình phải có sự tham gia ý kiến của các địa phương và người dân trên địa bàn².

- Tổ đại biểu Hướng Hóa đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét cho chủ trương bổ sung kinh phí đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Hướng Hóa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; bố trí ngân sách nhằm đảm bảo thực hiện tốt quá trình lập đồ án Quy hoạch vùng huyện Hướng Hóa, quy hoạch chi tiết đồ án Quy hoạch xây dựng thị trấn Khe Sanh.

- Tổ đại biểu Gio Linh đề nghị sớm đưa vào đấu nối Dự án công trình điện nông thôn tại các xã Gio Mỹ, Gio Hải, Gio Sơn, Gio Mai, Linh Hải, Trung Hải,

² Vừa qua, việc tư vấn thiết kế nhiều công trình trên địa bàn huyện Triệu Phong, các ngành cấp tỉnh không lấy ý kiến tham gia của nhân dân nên đã xảy ra rất nhiều bất cập, gây lãng phí lớn nguồn ngân sách của nhà nước, khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng để thi công các công trình: như đường nối hai đầu cầu An Mô, đường Hùng Vương nối dài đoạn qua huyện Triệu phong, đường Bảo Đại...

Linh Trường do Sở Công thương làm chủ đầu tư để phục vụ nhu cầu sinh hoạt người dân, tránh lãng phí tài sản của nhà nước.

- Tổ đại biểu Hướng Hóa đề nghị UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vượt thu đầu giá quyền sử dụng đất tại Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo cho việc đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, đặc biệt là một số hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành.

- Tổ đại biểu Hướng Hóa đề nghị UBND tỉnh ưu tiên, sớm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các xã Hướng Linh, Hướng Sơn, xã Xy, huyện Hướng Hóa theo kế hoạch Đề án Xây dựng, nâng cấp, cải tạo các trụ sở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tổ đại biểu Triệu Phong đề nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan sớm bố trí nguồn vốn cho huyện để thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng bãi rác trên địa bàn nhằm góp phần hoàn thiện tiêu chí Môi trường để huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tổ đại biểu Triệu Phong đề nghị UBND tỉnh, Sở giao thông vận tải kiến nghị Bộ giao thông vận tải giải quyết thỏa thuận quy hoạch đầu nối 14 điểm từ các đường nội thị, thị trấn Ái Tử vào Quốc lộ 1 với mục tiêu xác định cụ thể, chính xác lý trình các điểm đầu nối của từng tuyến đường nội thị giao với QL.1, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cải tạo, nâng cấp các nút giao nhằm đảm bảo an toàn giao thông và làm đẹp mỹ quan đô thị thị trấn Ái Tử³.

- Tổ đại biểu Đakrông cho rằng, hiện nay lưu lượng xe container chở than từ Cửa khẩu quốc tế La Lay qua tuyến Quốc lộ 15D rất lớn, trong khi tuyến đường này đang bị xuống cấp trầm trọng, nhiều đoạn bị đứt gãy, sụt lún tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Đề tạo thuận lợi trong việc lưu thông hàng hóa và đảm bảo an toàn cho người dân, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm khắc phục, sửa chữa các đoạn đường hư hỏng, đồng thời có phương án nâng cấp, mở rộng các điểm, tuyến tại quốc lộ 15D.

- Tổ đại biểu Đông Hà cho rằng, hiện nay Dự án cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu (đoạn từ đường Hàm Nghi đến Hoàng Thị Ái và đoạn từ Trường Cao đẳng sư phạm đến Quốc lộ 9) cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng⁴ và bàn giao cho chủ đầu tư thi công. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa tiếp tục triển khai nên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại người dân trên

³ Hiện nay trên địa bàn thị trấn Ái Tử huyện Triệu Phong có 14 điểm đầu nối của các tuyến đường nội thị, thị trấn Ái Tử chưa được Bộ Giao thông vận tải xem xét, thỏa thuận quy hoạch đầu nối vào Quốc lộ 1. Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Công văn số 3278/UBND-CN gửi Bộ Giao thông vận tải “V/v thỏa thuận quy hoạch đầu nối các tuyến đường của thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong vào QL.1” nhưng chưa được giải quyết. Ngày 27/02/2020 UBND huyện Triệu Phong có Báo cáo số 56/BC-UBND gửi Sở Giao thông vận tải “Báo cáo các điểm đề nghị đầu nối đường nhánh vào Quốc lộ 1 trên địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong chưa được Bộ Giao thông vận tải giải quyết”.

⁴ Có 212/214, chỉ còn 2 hộ chưa thống nhất nhưng phạm vi nhỏ và thuộc phạm vi trên via hè

địa bàn, đặc biệt là các trường hợp sinh sống dọc tuyến đường, làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn các nguy cơ về an toàn giao thông. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí vốn và chỉ đạo các đơn vị thi công hoàn thành công trình.

- Tổ đại biểu Đông Hà đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí nguồn vốn để thực hiện Dự án Đường dân sinh kết nối khu phố 3 và khu phố 4 phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà⁵.

2. Lĩnh vực tài nguyên môi trường, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng

- Tổ đại biểu Đông Hà cho rằng, để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Đông Hà nói riêng, đề nghị UBND tỉnh sớm sửa đổi điều chỉnh, bổ sung Quyết định 26/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Tổ đại biểu Đông Hà đề nghị UBND tỉnh: Bổ sung thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá và thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng vào Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Ban hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng sản xuất sang đất ở đô thị cho hộ gia đình, cá nhân⁶; quy định cụ thể về nội dung thẩm định nhu cầu sử dụng đất khi thực hiện thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

- Tổ đại biểu Đông Hà cho rằng, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình đồng thời giảm áp lực về khối lượng công việc cho UBND tỉnh và Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh, đề nghị UBND tỉnh xem xét ủy quyền cho UBND cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định giá đất và Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư đối với tất cả các dự án có thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

- Tổ đại biểu Vĩnh Linh đề nghị UBND tỉnh làm rõ lộ trình triển khai xây dựng nhà máy nước tại huyện Gio Linh để cung cấp nước sạch cho thị trấn Cửa

⁵ Dự án Đường dân sinh kết nối khu phố 3 và khu phố 4 phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho UBND thành phố Đông Hà (tại Công văn số 4362/UBND-CN ngày 20/9/2021). Quá trình thực hiện, UBND Thành phố Đông Hà đã tích cực, chủ động làm việc với Bộ Giao thông vận tải để chấp thuận việc xây dựng hầm chui qua đường sắt Bắc - Nam (tại Văn bản số 1553/BGTVT-KCHT ngày 21/02/2022); đã hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (tại Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 06/5/2022 trình Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định chủ trương đầu tư). Tuy nhiên, đến nay, UBND tỉnh vẫn chưa bố trí vốn cho dự án.

⁶ Theo Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 11/3/2021 của UBND thành phố về đề xuất tháo gỡ khó khăn giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất rừng sản xuất.

Việt và thị trấn Cửa Tùng, đồng thời đề nghị dự án sớm triển khai thực hiện để đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân trong sinh hoạt, sản xuất.

- Tổ đại biểu Gio Linh cho rằng, giai đoạn 2023-2025, nhu cầu đất đắp làm vật liệu san lấp cho các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Gio Linh rất lớn (*dự kiến là 1.360.000 m³, trong đó năm 2023 là 634.236 m³*). Hiện nay, trên địa bàn huyện Gio Linh đã quy hoạch 18 mỏ đất làm vật liệu san lấp, tuy nhiên, ngoài các mỏ đất phục vụ cho cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đang hoàn thiện hồ sơ thì chưa có mỏ đất nào được khai thác để phục vụ cho các công trình khác, do các mỏ chưa đảm bảo hồ sơ thủ tục theo quy định⁷. Vì vậy, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và tiến độ giải ngân nguồn vốn của các công trình. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh giải pháp khắc phục và khẩn trương đưa các mỏ đất vào đấu giá để khai thác theo đúng quy định hoặc khoan định vào mỏ đất không đấu giá để khai thác nhằm đảm bảo đất đắp làm vật liệu san lấp cho các công trình.

- Tổ đại biểu Hướng Hóa cho rằng, hiện nay nguồn đất đắp cho các công trình, dự án trên địa bàn huyện Hướng Hóa còn khó khăn, huyện chỉ có 03 mỏ đất tại 03 xã: Tân Thành, Tân Long, Hướng Phùng⁸. Thời gian tới đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát bổ sung thêm các mỏ đất trên địa bàn huyện để đảm bảo nguồn đất đắp phục vụ các công trình.

- Tổ đại biểu Đông Hà đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, sớm giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn đất đắp phục vụ các công trình trên địa bàn thành phố⁹.

- Tổ đại biểu Triệu Phong cho rằng, hàng năm vào mùa mưa bão mực nước trên các sông Thạch Hãn, Vĩnh Định và Ái Tử lên nhanh, nước chảy xiết, đặc biệt là trận lũ lịch sử tháng 10 năm 2020 đã gây ra tình trạng sạt lở bờ sông nguy hiểm với tổng chiều dài hơn 8.100m, hư hỏng công trình kè gia cố bờ sông tổng chiều dài 200m, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của 187 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu. Năm 2022 đã đầu tư khắc phục được 1.193m; năm 2023

⁷ Hiện nay, trên địa bàn huyện Gio Linh đã quy hoạch 18 mỏ đất làm vật liệu san lấp. Trong đó, có 03 mỏ phục vụ cho đường cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, nên không đưa vào đấu giá mà thực hiện theo cơ chế đặc thù theo Nghị Quyết của Quốc Hội. Còn lại là 15 mỏ, trong năm 2022 đã tổ chức đấu giá được 02 mỏ đất, gồm mỏ đất Trung Sơn 1 (diện tích 9,3 ha) và mỏ đất Phong Bình 1 (diện tích 25 ha). Tuy nhiên trong quá trình thực hiện do không hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy định, do đó đến ngày 09/5/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND về việc hủy bỏ kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

⁸ Tổng diện tích 12,3ha; tổng tài nguyên dự báo khoảng 1,895 triệu m³ được UBND tỉnh quy hoạch (tại Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh).

⁹ UBND thành phố đã kiến nghị với tỉnh tại Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 10/5/2023 về đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Công văn số 1101/UBND-TCKH ngày 25/5/2023 về việc rà soát, cập nhật các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để chuẩn bị nội dung tổ chức đối thoại doanh nghiệp năm 2023.

khắc phục 2.066m. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư để sớm khắc phục tình trạng sạt lở giúp Nhân dân yên tâm sinh sống và phát triển sản xuất.

- Tổ đại biểu Đakrông đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư xây dựng kè chống sạt lở tại thôn A Ngo, xã A Ngo với tổng chiều dài khoảng 1km nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của bà con Nhân dân.

- Tổ đại biểu Hướng Hóa đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo BQL Rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông sớm hoàn chỉnh hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xử lý diện tích đất đã bị các hộ gia đình, cá nhân canh tác, lấn chiếm và tài sản trên đất (nếu có) trước khi bàn giao cho địa phương quản lý.

- Tổ đại biểu Đakrông đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thanh lý rừng và hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt phương án rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh¹⁰.

- Tổ đại biểu Đakrông đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và đơn vị có liên quan tham mưu, chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc các hộ dân xã Cam Thành, huyện Cam Lộ sử dụng đất trong phạm vi địa giới hành chính của xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông theo đúng tinh thần chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 15/10/2007¹¹.

- Tổ đại biểu Vĩnh Linh đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ lộ trình thực hiện giao đất cho các địa phương theo Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị liên quan và Công ty Lâm nghiệp Bến Hải nghiêm túc, khẩn trương thực hiện Công văn số 1345/CV-

¹⁰ Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt phương án rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổng diện tích đất lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý là 3.632,76 ha. Trong đó, ngoài diện tích đất rừng do UBND các xã, hiện có: 434,6 ha đất do Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng quản lý hiện chưa thanh lý tài sản trên đất và 1.301,2 ha đất thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông quản lý hiện chưa bàn giao hồ sơ về chuyển mục đích sử dụng rừng, cũng như văn bản thu hồi đất để giao lại cho địa phương quản lý do thiếu kinh phí thực hiện. Do đó, UBND huyện chưa triển khai thực hiện phân chia đất rừng cho các hộ dân theo Quyết định 3359/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

¹¹ Đất của xã Hướng Hiệp trước đây bị bà con Nhân dân thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ xâm canh với tổng diện tích khoảng hơn 30ha, (trong đó có 15,5 ha cao su, diện tích còn lại chủ yếu trồng tràm và sắn). Ngày 01/12/2021, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 4689/QĐ-BNN-TT quy trình kỹ thuật cây cao su. Theo đó, thời gian thiết kế cơ bản của cây cao su được tính từ năm trồng 2004. Thời gian bắt đầu khai thác 2014, chu kỳ khai thác trung bình 20 năm. Thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 15/10/2007 về việc giải quyết việc sử dụng đất của các hộ dân xã Cam Thành, huyện Cam Lộ trong phạm vi ĐGHHC xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, thời gian qua, UBND huyện Đakrông và UBND huyện Cam Lộ đã tổ chức phiên làm việc nhưng chưa thống nhất được phương án giải quyết, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân xã Hướng Hiệp.

UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị¹², tránh trường hợp người dân tiếp tục tụ tập kéo lên rừng và lên UBND xã đòi đất gây mất trật tự.

III. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Tổ đại biểu Gio Linh cho rằng, hiện nay việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục, định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh đã không còn phù hợp, thấp hơn so với tình hình thực tế và giá cả vật tư. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh lại định mức chi phí hỗ trợ các danh mục đào tạo nghề.

- Tổ đại biểu Đông Hà cho rằng, hiện nay một số loại vắc xin tiêm phòng cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi tại Trạm y tế phường không có, nhưng tại các cơ sở phòng khám dịch vụ thì có vắc xin để tiêm, vì vậy đã gây bức xúc cho bà con nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh làm rõ vấn đề này để bà con được biết.

- Tổ đại biểu Đông Hà đề nghị UBND tỉnh sớm giải quyết các hồ sơ tồn đọng trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

IV. Lĩnh vực pháp chế, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

- Tổ đại biểu Vĩnh Linh, Hướng Hóa, Đông Hà cho rằng, cần có chính sách tăng chế độ phụ cấp đối với các chức danh Trưởng, Phó các đoàn thể thôn, bản, khu phố, nhất là đối với những thôn mới sáp nhập dân số đông, địa bàn rộng, gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, Chính phủ đã có Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, đề nghị UBND tỉnh sớm cập nhật các nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/04/2020 của HĐND tỉnh và trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

- Tổ đại biểu Đakrông cho rằng, việc thực hiện Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đakrông hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn chính lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp thôn, khóm gây ảnh hưởng đến hoạt động của người dân trong các giao dịch¹³. Đề nghị tỉnh miễn

¹² Công văn số 1345/CV-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị có nội dung xử lý 32 ha rừng thông, trăm đề bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2023.

¹³ Người dân không thể thực hiện giao dịch khi vay vốn hoặc phải nộp lệ phí khi thực hiện dịch vụ công để đăng ký biến động quyền sử dụng đất hộ gia đình cá nhân theo Quy định tại Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh với tổng mức thu 413.000 đồng

lệ phí đối với người dân khi thực hiện dịch vụ công có liên quan đến việc sáp nhập thôn, xóm.

- Tổ đại biểu Vĩnh Linh cho rằng, công tác phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết các kiến nghị của cử tri còn chưa chặt chẽ, thời gian kéo dài. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan trả lời giải quyết trực tiếp, tránh trường hợp giao các cơ quan theo lĩnh vực phụ trách trả lời vừa thiếu tính thống nhất và chất lượng không cao.

- Tổ đại biểu Vĩnh Linh cho rằng, qua nhiều kỳ họp có rất nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, môi trường, đất đai; chính sách, văn hóa - xã hội, giao thông, thủy lợi, mặc dù tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên nguồn lực chưa đáp ứng được các yêu cầu, chính vì vậy cử tri tiếp tục đề xuất tạo dư luận không tốt, bức xúc. Nhiều đề xuất liên quan đến chế độ phụ cấp cho cán bộ xã, thôn bản chưa được giải quyết, giải trình thuyết phục, như chế độ phụ cấp cho chủ tịch HĐND xã kiêm nhiệm, việc quản lý, xử lý vi phạm về ô nhiễm môi trường để đảm bảo môi trường cho cuộc sống, phát triển kinh tế của người dân. Đề nghị UBND tỉnh giải quyết dứt điểm.

V. Lĩnh vực dân tộc

- Tổ đại biểu Hướng Hóa cho rằng, hiện nay tỷ lệ giải ngân của Các chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nguyên nhân do chưa có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục thanh quyết toán. Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh quyết toán các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia để các địa phương có cơ sở thực hiện.

- Tổ đại biểu Đakrông cho rằng, hiện nay việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn gặp nhiều vướng mắc, tiến độ thực hiện chậm, giải ngân vốn đạt tỷ lệ thấp, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đề nghị tỉnh quy định rõ một số nội dung sau: Đối với các dự án hỗ trợ cộng đồng: Quy định rõ mức hỗ trợ/hộ theo từng loại hộ nhằm đảm bảo thống nhất mức hỗ trợ cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đối với các dự án quay vòng nguồn vốn: Quy định mức thực hiện quay vòng nguồn vốn giữa đồng bằng và miền núi sẽ có sự khác biệt, vì thực hiện quay vòng nguồn vốn ở miền núi sẽ khó khăn hơn. Đối với các dự án xây dựng mô hình: Quy định cụ thể định mức kinh tế, kỹ thuật các mô hình nông nghiệp.

- Tổ đại biểu Hướng Hóa đề nghị UBND tỉnh báo cáo bổ sung lộ trình bố trí 36 tỷ cho 9 xã miền núi đăng ký về đích nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh.

- Tổ đại biểu Hướnđ Hóa cho rằng, hiện nay việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 16/7/2018 của HĐND tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn do tình trạng đất trũng, chồnđ lán. Để đảm bảo quyền lợi cho bà con nhân dân vùng đòng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở các địa bàn khó khăn, đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND, đòng thời xem xét, bổ sung kinh phí hỗ trợ việc đo vẽ, cấp giấy CNQSD đất cho các hộ theo nhu cầu thực tế của các hộ gia đình.

- Tổ đại biểu Hướnđ Hóa cho rằng, thời gian qua, diện tích trồnđ chuối trên địa bàn huyện giảm mạnh, đề nghị UBND tỉnh có giải pháp hỗ trợ phát triển sinh kế cho đòng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

VI. Các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

Các tổ đại biểu đều thông nhất hoặc không có ý kiến tham gia thảo luận đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu Hội đòng nhân dân tỉnh!

Xin trân trọng cảm ơn./.

THƯ KÝ KỲ HỌP

